



Our Health
Our Future

Kigali, kuwa 29/12/2022

Ref: RSSB/04/2022

ITANGAZO RIGENEWE ABAKORESHA

Urwego rw'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB) ruramenyesha abakoresha bose, ibigo bya Leta n'iby'abikorera, ko guhera ku imenyekanishamishahara (declaration) ry'Ukwezi k'Ukubozza 2022, buri numero iranga usora (TIN) mu Kigo cy'Igihugu cy'Imisoro n'Amahoro (RRA), igomba kuba ihujwe na numero iranga Umukoresha (Matricule) itarenze imwe mu Rwego rw'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB).

Urwego rw'Ubwiteganyirize mu Rwanda rwongeye gushimira Abakoresha bose bari bafite numero ya "TIN" imwe ihujwe na "matricule" irenze imwe, ariko bakaba baramaze guhitamo numero y'Ubwiteganyirize (Matricule) igomba guhuzwa na numero iranga usora (TIN). Umukoresha wese wabisabwe akaba ataramenyekanisha numero y'Ubwiteganyirize yahisemo ngo ihuzwe na numero iranga usora (TIN), azatoranyirizwa anamenyeshwe numero y'Umukoresha (Matricule) izasigara ikoreshwa mu kumenyekanisha imisanzu y'Ubwiteganyirize, ikaba ariyo izahuzwa na numero iranga usora mu Kigo cy'Igihugu cy'Imisoro n'Amahoro (TIN). Uwakenera ibindi bisobanuro, yahamagara numero ya telefone itishyurwa 4044.

Regis RUGEMANSHURO

Umuyobozi Mukuru





Our Health
Our Future

Kigali, kuwa 29/12 /2022

Ref: RSSB/04 /2022

NOTICE TO EMPLOYERS

Rwanda Social Security Board (RSSB) informs all employers, Public and Private, that, starting with the declaration of remunerations for the month of December 2022, it will be required that every Taxpayer's Identification Number (TIN) in Rwanda Revenue Authority (RRA) be linked with a single employer's registration number (Matricule) in Rwanda Social Security Board.

Rwanda Social Security Board thanks employers who had "a single TIN" linked with multiple RSSB registration numbers who have communicated the single RSSB registration number to be maintained. It also informs those who got the request to make this choice but failed to communicate it, that they will receive communication about the single RSSB registration number kept for the purpose of declaration of remunerations, which will be linked with the Taxpayer Identification Number (TIN). For additional information you can call the toll-free number 4044.

Regis RUGEMANSHURO
Chief Executive Officer





Our Health
Our Future

Kigali, kuwa 29/12/2022

Ref: RSSB/04/2022

COMMUNIQUE AUX EMPLOYEURS

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB) informe tous les employeurs, Publics et Privés, qu'à partir de la déclaration des cotisations du mois de Décembre 2022, il sera obligatoire que chaque numéro d'identification fiscale (TIN) soit relié à un unique numéro matricule d'enregistrement à l'Office Rwandais de Sécurité Sociale.

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale (RSSB) remercie à l'occasion tous les employeurs qui avaient un numéro d'identification fiscale (TIN) lié à plusieurs numéros d'immatriculation RSSB, et qui ont communiqué le numéro unique d'immatriculation à garder pour fins de déclaration. Pour tout employeur qui, après avoir reçu la communication, n'a pas encore communiqué le numéro matricule unique à relier au numéro d'identification fiscale, il lui sera choisi et communiqué le numéro matricule unique à garder pour fins déclaration. Pour toute autre information, veuillez appeler le numéro gratuit de service à la clientèle 4044.

Regis RUGEMANSHURO

Directeur General

